



รายงานผล  
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก  
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสิมเอ็ดศอก  
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

## สรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิบเอ็ดคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร กรณีขออนุญาตที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณ  
ชวดผักชี หมู่ที่ ๓ ตำบลลิบเอ็ดคอก วันในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ วัดสมานสามัคคี  
หมู่ ๓ ตำบลลิบเอ็ดคอก

### ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิบเอ็ดคอก มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  
บริเวณชวดผักชี หมู่ที่ ๓ ตำบลลิบเอ็ดคอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ประมาณ ๘ ไร่  
เพื่อใช้ประโยชน์ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิบเอ็ดคอก ในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้าง  
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง และสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง

เพื่อให้การดำเนินการ เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)  
ของประมวลกฎหมายที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงดำเนินการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น  
ของราษฎร ในกรณีขออนุญาตที่ดินสาธารณะประโยชน์

### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน

### ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมประชาคมฯ ได้รับทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของการจัดประชุม  
ประชาคม และได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาตที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อมาใช้  
ประโยชน์ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิบเอ็ดคอกในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบ  
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินและสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

นายมานิช สุขโขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลลิบเอ็ดคอก กล่าวสรุปการประชุมประชาคมฯ ว่าด้วยที่ดิน  
บริเวณชวดผักชีปัจจุบันสภาพบริเวณดังกล่าวได้เปลี่ยนไป ไม่ได้เป็นทางน้ำเหมือนแต่ก่อนและประชาชนไม่ได้ใช้  
ประโยชน์ร่วมกันแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลลิบเอ็ดคอกจึงต้องการขออนุญาตการใช้งานจากอดีตที่กำหนดเป็น  
ชวด เพื่อมาใช้เป็นประโยชน์ในงานราชการในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน  
และสวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้ร่วมประชุมพิจารณาและยกมือเห็นด้วยกับการขออนุญาต  
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลลิบเอ็ดคอกใช้ประโยชน์ในงานราชการ  
และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ภาพถ่ายกิจกรรม

